

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขต
ตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๕ ดังต่อไปนี้

อำเภอท่าวังผา

ตั้งตำบลแสนทอง ในท้องที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยให้

การปกครอง รวม ๘ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑	(บ้านนาหนุน ๑)	ตำบลผาตอ
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๕	(บ้านนาทราย)	ตำบลผาตอ
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๔	(บ้านพ่อ)	ตำบลผาตอ
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๗	(บ้านฮวก)	ตำบลผาตอ
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๘	(บ้านน้ำไคร้)	ตำบลผาตอ
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	(บ้านห้วยม่วง)	ตำบลผาตอ
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	(บ้านสันติสุข)	ตำบลผาตอ
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๓	(บ้านแฮะ)	ตำบลผาตอ

และให้อาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
โดยถือเอากิ่งกลางลำน้ำยาว และกิ่งกลางลำน้ำแห่น เป็น
แนวแบ่งเขต

ทิศใต้	ติดต่อกับเขตตำบลวิมและตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยถือเอาด้านใต้ของบาสู่สานประจำหมู่บ้าน แะะกับสันเนินลอมเสี้ยว เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับเขตตำบลวิม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยถือเอากึ่งกลางของลำน้ำยาวกับกึ่งกลางเหมืองนาบ้านเซียงแลกับบ้านนาหนูน ๑ เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับเขตตำบลควน อำเภอปอง จังหวัดพะเยา โดยถือเอาสันเขาตอยาวว เป็นแนวแบ่งเขต
<u>ให้ตำบลผาตอ</u>	(ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ	ติดต่อกับเขตตำบลนาไร่หลวง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน และตำบลควน อำเภอปอง จังหวัดพะเยา โดยถือเอากึ่งกลางลำห้วยใต้และกึ่งกลางห้วยน้ำพัน เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้	ติดต่อกับเขตตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยถือเอากึ่งกลางลำน้ำยาวและกึ่งกลางลำน้ำแหน เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับเขตตำบลวิม อำเภอท่าวังผา กับตำบลแง อำเภอบัว จังหวัดน่าน โดยถือเอากึ่งกลางแม่น้ำน่าน เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับเขตตำบลควน อำเภอปอง จังหวัดพะเยา โดยถือเอาสันเขาตอยาวว เป็นแนวแบ่งเขต
<u>ตั้งตำบลจอมพระ</u>	ในท้องที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีเขตการปกครองรวม ๗ หมู่บ้าน คือ

เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๒๒

ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๒

หมท	๑	โอนจากหมท	๑	(บ้านถ่อน)	ตำบลยม
หมท	๒	โอนจากหมท	๑๑	(บ้านนาฝ้า)	ตำบลยม
หมท	๓	โอนจากหมท	๑๒	(บ้านใหม่)	ตำบลยม
หมท	๔	โอนจากหมท	๑๓	(บ้านนาฝือก)	ตำบลยม
หมท	๕	โอนจากหมท	๑๔	(บ้านยู)	ตำบลยม
หมท	๖	โอนจากหมท	๕	(บ้านสล-ป่าคา)	ตำบลยม
หมท	๗	โอนจากหมท	๗	(บ้านนาขาว)	ตำบลยม

และใหม่อาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อกับเขตตำบลแก อำเภอบัว จังหวัดน่าน โดยถือ
เอากิ่งกลางลำห้วยภูเว้า และกิ่งกลางลำห้วยหญ้าไทรกับ
สันตอยภูงา เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้

ติดต่อกับเขตตำบลตาลชุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดน่าน
โดยถือเอาสันตอย-สันขวางเขวม้าและกิ่งกลางลำห้วยกุ่ม
เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับเขตตำบลยม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดน่าน โดย
ถือเอากิ่งกลางลำน้ำหมูและกิ่งกลางลำน้ำไคร้ เป็นแนว
แบ่งเขต

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับเขตตำบลริมและตำบลป่าคา อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดน่าน โดยถือเอาลำเหมืองเชิงดอยม่อนก้อกับ
เชิงดอยกองหิน เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลยม	(ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ	ติดต่อกับเขตตำบลศิลาแลง อำเภอบัว จังหวัดน่าน โดย ถือเอาสันตอยปางตัว เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้	ติดต่อกับเขตตำบลลวน อำเภอบัว โดยถือเอากิ่งกลาง ลำห้วยกุ่มกับสันตอยห้วยหลวง เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับเขตตำบลศิลาเพชร อำเภอบัว จังหวัดน่าน โดย ถือเอากิ่งกลางลำห้วยโป่ง เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับเขตตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยถือเอากิ่งกลางลำน้ำหมูและกิ่งกลางลำน้ำไคร้ เป็น แนวแบ่งเขต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้นไป จึงขอ
ประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒

วิญญู อังคนารักษ์

ปลัดกระทรวงมหาดไทย